

#### 4. VÌ ĐẠO CÔNG GIÁO DO THIÊN CHÚA THIẾT LẬP, KHÔNG DO LOÀI NGƯỜI ĐẶT RA

Giáo hội Công giáo là món quà từ Thiên Chúa qua mạc khải thiêng liêng của sự thật, ban cho chúng ta với quyền năng thiêng liêng chứ không hề từ quyền lực con người. Món quà tha thứ và cứu độ cũng đi kèm với quyền năng thiêng liêng của Thiên Chúa.

Niềm tin đó cũng giống như niềm tin của người Do-thái rằng họ là “*dân riêng Chúa chọn*”. Có thể đúng hoặc sai. Nếu lời khẳng định đó đúng, thì giải thích được sự sống còn, tính độc đáo, thành tựu và trí tuệ của họ. Đây là cách giải thích khiêm tốn nhất về các đặc tính của dân Do-thái nhưng rõ ràng Chúa ban cho họ, không phải do họ tạo ra. Nếu hiểu cách khác – đó không phải là do Chúa ban cho mà là do chính họ – thì đây là lời nói dối kỳ thị kiêu ngạo, tự cao tự đại nhất mà chưa một dân tộc nào dám khẳng định như vậy. Đây cũng là điều phạm thánh vì toàn bộ thánh thư Cựu ước của họ các tiên tri đều nói, “*Chúa phán như vậy*”, hóa ra chỉ là lời nói của con người, chẳng phải của Giavê.

Nhưng nếu đúng như vậy, đúng là các đặc tính của dân Do-thái không phải do Thiên Chúa ban cho, thì làm sao chúng ta có thể giải thích được một sự thật là hầu như ai cũng muốn tiêu diệt họ, từ Pharaôn đến Haman cho đến Hitler. Tuy vậy, dân tộc họ không những chỉ sống sót mà còn phát triển phồn thịnh hơn bao giờ. Ai cũng muốn cải đạo họ, nhưng họ vẫn trung thành với truyền thống của tổ tiên hơn ba nghìn năm, yêu quý bảo tồn thánh thư của họ, trong đó ghi lại Giavê trừng phạt họ nhiều lần, kết án họ vì tội bội đạo, bất trung và ngoan cố.

Vì vậy, bất kể dân Do-thái là gì, cho dù họ là những người được Chúa chọn hay không, họ không đơn thuần là một dân tộc như bao dân tộc khác. Họ là ngoại lệ cho mọi quy luật lịch sử. Dân tộc họ độc đáo, duy nhất. Đối với thế giới, họ như miếng gân bò khó nuốt nhưng cũng không thể nôn ra được.

Tất cả những tuyên bố của Giáo hội Công giáo cũng giống như tuyên bố của người Do-thái về dân tộc họ.

Cũng giống như lời tuyên bố của Đức Kitô về chính Ngài: rằng Ngài không chỉ là con người mà còn là Thiên Chúa, mang nhân tính và thiên tính, Con vâng cứu duy nhất của Đức Chúa Cha. Nếu không đúng, thì đó là lời nói dối kiêu ngạo nhất, tự cao tự đại, phạm thánh hoặc một ảo tưởng điên rồ nhất theo nghĩa đen từng thốt ra từ môi miệng con người. Một người bình thường tự xưng là Thiên Chúa thì hoặc là một kẻ điên hoặc loài ma quỷ. Người đó chắc chắn không thể là một người tốt.

Nhưng nếu Ngài là một kẻ điên hoặc ma quỷ, làm sao chúng ta có thể giải thích về sự khôn ngoan, lòng yêu thương và sự thánh khiết của Ngài? Vì vậy, dù Ngài là ai, Ngài không thể đơn thuần chỉ là một người tốt, một trong số nhiều người tốt lành khác.

Tương tự, xác nhận Giáo hội Công giáo là một Giáo hội chân chính, có thẩm quyền, hữu hình do chính Chúa Giêsu thành lập và ủy quyền để rao truyền chân lý của Ngài, nhân danh Ngài, với quyền năng bất khả ngộ (vô ngộ, không thể sai lầm) của Ngài – xác nhận này đúng hay sai, và nếu sai, đó là lời tuyên bố xấu xa nhất, kiêu ngạo nhất và báng bổ nhất mà chưa một thực thể tôn giáo nào trên thế giới từng đưa ra.

Thêm nữa, nếu xác nhận này sai, làm thế nào để giải thích cho sự khôn ngoan, sự thánh thiện (các thánh của Giáo hội), sự sống sót qua nhiều thử thách và sự trung thành của Giáo hội với những lời giảng dạy của Đức Kitô trong suốt hai ngàn năm lịch sử?

Vì vậy, dù Đức Kitô là ai, Ngài không thể đơn thuần chỉ là một người tốt, một trong số nhiều người tốt lành khác.

Vì vậy, dù là gì đi nữa, thì Giáo hội Công giáo không thể đơn thuần chỉ là một “giáo phái”, một trong số các giáo phái trên cõi đời này. Giáo hội Công giáo độc đáo. Giống như Đức Kitô. Giống như dân Do-thái. Giống như Giavê của họ.